
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที ่ 4/2560 

วันพุธที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13.00  - 16.30 น. 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกลุ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล   ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์   เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    รองเลขาธกิาร 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุช์ัย คณะเทคนิคการแพทย์  
 7. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทศันีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 9. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วริณุ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 11. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 12. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจรญิ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 13. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 15. อาจารย์ ดร.มนตอ์มร ปรชีารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้  
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนพินธ ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 17. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย ์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี อาพัทธนานนท ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 19. อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี  คณะศิลปศาสตร ์
 20. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงหเ์พ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบด ี
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนนัท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 24. อาจารย์ ดร.ทพญ.นิศารตัน์ เรืองสวัสดิ ์ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์  
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 26. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
 27. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยราชสุดา  
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 29. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 2. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ ขจรปรีดานนท ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 5. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์  โครงการจัดตัง้สถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา  
 6. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
 7. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบําบัด  
 8. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 9. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจดัการ  
 10. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธรีพล เปียฉํ่า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์  
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทยัวรรณ โต๊ะทอง แทนประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร ์  
 13. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 14. อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิรยิะนุกูล  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 15. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บญุนุช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 
 16. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
  

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ .วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
ดําเนินการประชุมสภาคณาจารย์ในเวลา 13.00-13.30 น. หลังจากน้ัน ในเวลา 13.30-14.30 น. ได้เรียนเชิญคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมฯ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุน
มนุษย์และส่ือสารองค์กร เป็นผู้แทน) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ ต่อจากน้ันเวลา 14.30 น. ดําเนินการ
ประชุมต่อตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 518 วันที่ 15 มีนาคม 2560 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 518 วันที่ 15 มีนาคม 2560 มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  เลขาธิการแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม   
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ 
ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี เนื่องจากประธานติด
ภารกิจ จึงได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 เป็นผู้เข้าประชุมแทน สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 

 1) มีการเสนอข่าวว่าจะมีการประชาพิจารณ์การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยมีกําหนด ดังนี้ 
  - ภาคกลาง   วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  - ภาคเหนือ  วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - ภาคใต้ วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ดังนั้น ปอมท. จึงขอนัดเพื่อเข้าพบประธานร่างฯ ต่อไป 

 2) กําหนดหัวข้อประชุมวิชาการ ปอมท . 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
“กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 3) เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ให้จัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งภายในวันที่19 พฤษภาคม 
2560 และจะมีการเวียนเอกสารให้กรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาก่อนวันคัดเลือกฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ทาง google docs 

 4) ปอมท. จะเสนอให้ร่นระยะเวลาสอบ admission ตามที่ ทปอ. ประกาศให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับสําหรับ
มหาวิทยาลัยที่จะกลับมาเปิดเทอมแบบเดิม 
 5) ที่ประชุม ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 6) มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนการดําเนินงาน ปอมท. จํานวน 25,000 บาท 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
  เลขาธิการแจ้งว่า  มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  
รักษ์พลเมือง สํานักงานอธิการบดี ศาลายา ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เข้าประชุมแทน สรุป
สาระสําคัญ คือสภาคณาจารย์ได้ทําหนังสือเสนอชื่ออาจารย์สักขีพยานเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําส่ังแต่งตั้งต่อไป  ฝ่าย
เลขานุการได้เวียนสอบถามเรื่องการเช่าและซักชุดครุยวิทยฐานะ และชุดปกติขาวทางอีเมล์ ขอให้สมาชิกแจ้งภายในเวลาที่
กําหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.5 เร่ืองที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว 
  - เสนอชื่อสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อเป็นกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ  
(ปอมท.) ประจําปี 2560 
  - ทําหนังสือถึงคณบดี ผู้อํานวยการทุกส่วนงาน และสําเนาเรียนประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน เรื่อง การ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2560 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 การเข้าร่วม TAGB FORUM/เสวนา สสมท เร่ือง “มาตรการตาม ม.44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษา
ไทย” 
  เลขาธิการแจ้งว่า สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) จะดําเนินการจัด TAGB FORUM/ 
เสวนา  สสมท  (Thai Association of Governing Board of universities and colleges FORUM/ เสวนาสมาคมสภา
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการตาม ม.44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 
13.00-16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ   
                               ประธานได้เสนอ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เข้าร่วมเสวนาแล้ว 1 ท่าน   สมาชิกท่านใดสนใจ
ขอให้แจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.7 ผลการเลือกต้ังประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 
  1.7.1 ผลการเลือกต้ังประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
   เลขาธิการแจ้งว่า สภาอาจารย์รามาธิบดีได้ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตร
ดอกไม้ไพร สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
  1.7.2 ผลการเลือกต้ังประธานสภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
   คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เรียบร้อย
แล้ว ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉํ่า ดํารงตําแหน่งตั้งแต่
วันที่ 30 มีนาคม 2560  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.8 ผลการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
  เลขาธิการแจ้งว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อม
เรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลํายอง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าวาระของสภาคณาจารย์ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2560 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 3/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1 การจัดสัมมนา (retreat) ของสภาคณาจารย์ ปี 2560 

  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 
(retreat) ของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2560 ดังนี้ 

 1. มีสมาชิกรวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 29 คน  
 2. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องการเดินทาง และการนํารถมาจอดที่สํานักงานอธิการบดีทางอีเมล์แล้ว 

ขอให้สมาชิกที่ประสงค์จะจอดรถที่สํานักงานแจ้งทะเบียนและยี่ห้อรถด้วย เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ทําหนังสือแจ้งหน่วย
ยานพาหนะต่อไป หากท่านไม่แจ้งหน่วยยานพาหนะจะไม่รับผิดชอบ 
 3. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งขอให้สมาชิกสมัครเป็นกรรมการจัดสัมมนา สมาชิกท่านใดสนใจ แจ้งเพิ่มเติมได้ 
แต่ยังขาดกรรมการฝ่ายสรุปฯ ที่ประชุมเสนอช่ือกรรมการฝ่ายสรุปเพิ่มเติม ดังนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช  อาจารย์ 
ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า 

 4.การเพิ่มชือหรือถอนชื่อการเข้าร่วม Retreat  ขอให้แจ้งภายในวันนี้ ( 5 เมษายน 2560) หากท่าน
ยกเลิกการเข้าร่วม Retreat หลังจากวันนี้ จะมีค่าใช้จ่ายจํานวน 2,260 บาท/คน เนื่องจากเมื่อยืนยันไปแล้วทางรีสอร์ท จะไม่คืน
เงิน และกองคลังจะไม่ให้เบิกค่าใช้จ่าย  

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การเสนอช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ประธานขอถอน 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 4.2 การเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เลขาธิการแจ้งว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ลาออกจากราชการ ทําให้
ตําแหน่งผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลว่างลง ขอให้ที่ประชุมเสนอผู้สมควรเป็น
ผู้แทนในคณะกรรมการดังกล่าว 1 ท่าน 

 ที่ประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล  ประธานจะได้ดําเนินการเสนอชื่อต่อไป 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 5.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

    กรรมการฝ่ายวิชาการแจ้งว่า มีการประชุมในวันนี้ เวลา 12.30 น.  ทางฝ่ายฯ มีแผนที่จะจัดเสวนาวิชาการ
เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2560 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ปัญหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบต่อคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ รับเป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้มีคําส่ังที่ 
941/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ให้ความเห็นว่า คําส่ังดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ตามข้อบังคับฯ กําหนดให้มีผู้อํานวยการ
กองกฎหมาย เป็นกรรมการ  แต่ในคําส่ังดังกล่าวไม่มี 
   มติที่ประชุม  เสนอให้ประธานแจ้งต่อรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 5.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
   อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ แจ้งว่า มีการร้องทุกข์กรณีการตัดสินลงโทษ โดยหัวหน้าส่วนงาน เห็นว่า
คําส่ังลงโทษเบาเกินไป แต่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคําส่ังบทลงโทษแรงเกินไป กรรมการอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จะรับเรื่อง
อุทธรณ์ร้องทุกข์เฉพาะผู้อุทธรณ์เท่านั้น   ส่วนคําร้องของผู้บังคับบัญชา ไม่รับพิจารณา ไม่ใช่การอุทธรณ์เรื่องที่ตนเองได้รับ
ผลกระทบ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.5 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบ
กายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
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   1. ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ เสนอเรื่องท่อระบายนํ้าด้านข้างคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีขาดหายไป 100 เมตร เวลาฝนตกนํ้าท่วมขังนั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า อยู่ในแผนที่จะ
ดําเนินการ เนื่องจากใช้งบประมาณสูง 
   2. ได้นําเสนอเรื่องเหล็กคํ้ายันต้นไม้ ค่อนข้างเป็นอันตราย เนื่องจากไม่ได้มีการดูแลต้นไม้มานาน พอต้นไม้
โต เนื้อไม้ถูกรัดด้วยท่อเหล็ก ทําให้ต้นไม้ไม่แข็งแรง เกิดเชื้อรา กองกายภาพฯ รับไปดําเนินการ 
   3. บริเวณสวนเจ้าฟ้า พื้นไม้ผุพัง กองกายภาพฯ ได้ดําเนินการรื้อแผงไม้ทั้งหมดออกก่อนแล้วจะดําเนินการ
จัดทําใหม่ 
                             4. อาจารย์ธรรม จตุนาม เสนอเรื่องอุปกรณ์กั้นรถตรงสะพานดาว ที่ใช้เดินทางไปยังวิทยาลัยราชสุดา 
และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทําให้รถวีลแชร์ผ่านไม่ได้ วิทยาลัยราชสุดาได้ทําหนังสือเสนอกองกายภาพฯ ไปแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข มีความเห็นว่า ไม่ควรใช้มาตรการบังคับ ควรใช้มาตรการทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางสังคม ขอเสนอ 
อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ติดตามความคืบหน้ากรณีนี้ด้วย 
   5. การติดตั้งอุปกรณ์กีดขวางรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อไม่ให้วิ่งในเส้นทาง coverway  แต่ต้องการให้รถจักรยาน  
รถวีลแชร์ และรถเข็นของต่างๆ สามารถผ่านได้ แต่ปรากฏว่า รถมอเตอร์ไซค์ยังผ่านได้    
   อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัยและจราจรว่า ที่ผ่าน
มา มาตรการที่นํามาใช้ไม่ประสบความสําเร็จ เช่น การให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทําบันทึกตักเตือน จับกุม ปรากฏว่า เกิด
การกระทบกระทั่งกับผู้ฝ่าฝืน  และเมื่อรายงานหัวหน้าส่วนงาน ก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการดําเนินการบังคับควบคุมเจ้าหน้าที่
ในส่วนงานที่ฝ่าฝืน การติดตั้งอุปกรณ์กีดขวาง ไม่สามารถกั้นรถจักรยานยนต์ได้ เป็นอุปสรรคต่อรถของผู้พิการ รถจักรยาน และ
การเคล่ือนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รถเข็นของต่างๆ และเครื่องกั้นไม่เหมาะสมกับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ทําให้เสียภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่เคารพกฎระเบียบได้ด้วยตนเอง  มาตรการทางความรู้ ไม่สามารถนํามาใช้
ได้ ต้องใช้อุปกรณ์กั้น 
    ประธานขอให้อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ส่งให้ประธานภายในวันศุกร์ที่ 7 
เมษายน 2560 เพื่อดําเนินการต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 5.6 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
   ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล แจ้งว่า 
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ได้ดําเนินการวิเคราะห์เรื่อง ปัญหาผู้ช่วยอาจารย์เรียบร้อยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.
จีรนันท์ แกล้วกล้า ได้นําเสนอเสนอผลการวิเคราะห์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แต่จะขอนําไปสรุปให้ส้ัน
กว่าเดิมอีกครั้ง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.7 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จํานวน 4 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
ปอมท. ดังน้ี 
   1. ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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   3. ศาสตราจารย์ พญ.อําไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ สาขารับใช้สังคม 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
   และเสนอ ศาสตราจารย์ พญ.อําไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2560 อีก 1 รางวัล 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 5.8 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  ประธานแจ้งว่า ตามที่ข่าวสภาคณาจารย์ได้จัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีผู้อ่านและร่วมตอบคําถามมา
บ้างแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.9 คณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน  
  ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน มีแต่บัตรสนเท่ห์ เนื่องจากไม่มีผู้ลงนาม 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ   

 6.1 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  เลขาธิการแจ้งว่า เนื่องจากห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง จะปิด เพื่อปรับปรุง
เครื่องเสียงและไมโครโฟน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2560 จะใช้ห้องประชุม 530 
แทน และในเดือนมิถุนายน 2560 (ห้อง 530 ไม่ว่าง) จะขอใช้ห้องประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอให้ประธานสภาอาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยประสานงานกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอใช้ห้องประชุมในเดือนมิถุนายน 2560 และหาก
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ปรับปรุงไม่เสร็จ อาจจะต้องขอใช้อีก 1 เดือน คือ เดือนสิงหาคม 2560 
   มติที่ประชุม  ประธานสภาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับข้อเสนอเพื่อประสานกับคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 

 
 

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม                             นางสาวสุจิรา  สอนสม 
                ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                ผู้จดรายงานการประชุม 

 


